

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v tăng cường công tác phòng,  
chống bệnh đau mắt đỏ tại các cơ sở  
giáo dục trực thuộc trên địa bàn  
huyện Đại Lộc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 2123/SGDDĐT-CTCTHSSV ngày 13/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đại Lộc đề nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động triển khai các biện pháp để phòng chống lây lan bệnh đau mắt đỏ theo khuyến cáo của ngành Y tế như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như: lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang...; vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường; hạn chế tiếp xúc với người bệnh mắc hoặc nghi mắc bệnh đau mắt đỏ (Công văn số 2207/SYT-NVY ngày 12/9/2023 của Sở Y tế kèm theo).

2. Chủ động phối hợp với ngành y tế địa phương tuyên truyền hướng dẫn trẻ em, học sinh kiến thức, kỹ năng phòng chống bệnh đau mắt đỏ; theo dõi sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi có triệu chứng đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến các cơ sở khám chữa bệnh để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng.

3. Đảm bảo vệ sinh trường lớp, khi phát hiện ca bệnh đau mắt đỏ trong trường học... cần sát trùng các đồ dùng, bàn ghế; thông báo ngay cho cơ sở y tế để triển khai xử lý ổ dịch sớm, triệt để; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh; thường xuyên làm vệ sinh môi trường; đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh.

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

